



ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

อตฺตา หิ อุตฺตโม นาโถ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2523 28 มิถุนายน 2523 ราคา 75 สตางค์

อธิการบดีร่วมสัมมนา

ตั้งแต่วันที่ 24-29 มิถุนายน 2523 ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุกนิรันดร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางไปร่วมสัมมนาที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อเรื่อง "Western Ideas And Higher Education In South East Asia" ซึ่งจัดโดยสมาคม ASHIL และได้แต่งตั้งให้ ศ.ไพบุลย์ สุวรรณไพริศรี รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ วิชาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24-29 มิถุนายน 2523



แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ ศ.ไพบุลย์ สุวรรณไพริศรี รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ วิชาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากที่ ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุกนิรันดร์ พ้นตำแหน่งอธิการบดีตามที่ได้ขอลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.

สัมมนา เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย"

ที่ประชุม ทปม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2523 มีมติอนุมัติให้สภาอาจารย์ น.ร. จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2523 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ น.ร. และที่สวนสน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดลักษณะตลาดวิชา และปัจจุบันมีนักศึกษามากถึงสามแสนคนเศษ การศึกษาและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แตกต่างจากมหาวิทยาลัยปิดโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งในแง่ปริมาณ ลักษณะและประเภทของงาน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่สามารถจะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ผลดีเพียงไร และเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ องค์ประกอบสำคัญที่เป็นหัวใจประการหนึ่งก็คือ "คุณภาพของบุคลากร" ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งด้านวิชาการและธุรการจำนวนมาก อีกทั้ง

อ่านต่อหน้า 8

คำชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาเขตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่ได้มีโปสเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องวิทยาเขตว่าจะมีการคว่ำปิ่น นั้น มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2523 เรื่องคำชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาเขตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า ในการดำเนินการเรื่องวิทยาเขตได้กระทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนอย่างเปิดเผยมีเหตุผล และมีความบริสุทธิ์ เช่น การเลือกสถานที่ที่ทุ่งเศรษฐีก็ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการนี้ และได้สำรวจสถานที่ทุกแห่งที่มีผู้ยื่นความจำนงบริจาคนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจึงตัดสินใจ ปัจจุบันนี้สภาพที่ทุกแห่งที่เสนอบริจาคมาก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ผู้ที่สนใจก็อาจจะสำรวจดูได้ด้วยตนเอง แล้วจะเข้าใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจเลือกที่ทุ่งเศรษฐี เพราะอย่างที่หมู่บ้านเล็กนิมิตร์ที่ว่าอยู่ห่างจากรามคำแหงเพียง 3 ก.ม. นั้น ในสภาพข้อเท็จจริง คือ เป็นที่ลุ่มชนิดยังทำนาอยู่และไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้ เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ห่างถนนใหญ่มากต้องข้ามทุ่งนาและลำคลองจึงจะถึงที่ ส่วนที่ของ ต.รวมโชค นั้น ได้เสนอขายไม่ไช่บริจาคให้ มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจรับไว้พิจารณา สำหรับในเรื่องก่อสร้างอาคาร บาตาด ฯลฯ ที่เช่นกัน ทางมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการทุกประการ จึงเป็นเหตุให้ล่าช้าไปบ้าง จนกระทั่งไม่อาจเปิดวิทยาเขตได้ตามกำหนดที่ได้เคยประมาณไว้ การตัดถนนรอบวิทยาเขตก็เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของมหาวิทยาลัย และได้ขอความร่วมมือจากทางกองทัพบกให้เป็นผู้ก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของถนนตลอดจนค่าก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อความเข้าใจอันดี และขอยืนยันว่า การดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยในอันที่จะแบ่งเบาภาระความแออัดของมหาวิทยาลัยที่หัวหมาก และให้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวนอีกต่อไป

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.

ไอเชครามคำแหง



ไอเชครามคำแหงปีการศึกษา 2522 เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพานิชย์อุตสาหกรรมและองค์การทำเรือแห่งประเทศไทย

ครั้งต่อมาเยี่ยมชมโรงพิมพ์ไทยรัฐ และบริษัทการบินไทย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ด้านบริหารธุรกิจในปัจจุบัน

สมาชิกข่าวรามคำแหง



ตามที่มีสมาชิกข่าวรามคำแหงที่สมัครทางไปรษณีย์หลายคนร้องเรียนมาว่ายังไม่ได้รับ ขร. นั้น นายทองอยู่ ศรีตระกูล ผู้จัดการข่าวรามคำแหง ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ต้องไปรับสมาชิกในเชิงรับ นศ. ใหม่ จึงทำให้การจัดส่ง ขร. แก่สมาชิกที่สมัครทางไปรษณีย์ล่าช้าไปบ้าง ประกอบกับมีสมาชิกส่งธนาณัติหรือตัวแลกเงินมาสมัครเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา มีประมาณไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย (ดังที่เห็นในภาพ) ซึ่งต้องดำเนินการเบิกเงินแล้วจึงจะส่ง ขร. ไปให้ และขณะนี้ได้ทยอยส่งให้แล้วคิดว่าสมาชิกคงจะได้รับ ขร. ในเวลาอันใกล้

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ขร. ในขณะนี้ สมัครได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ AD 1 ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ หรือจะสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติหรือตัวแลกเงินถึงผู้จัดการข่าวรามคำแหงก็ได้ อัตราค่าบำรุง/1 ปีการศึกษา จำนวนหนังสือ 52 เล่ม สมาชิกที่มาตัวเอง 25 บาท สมาชิกที่รับทางไปรษณีย์ 40 บาท ส่วนผู้ที่ประสงค์จะย้ายที่อยู่หรือไม่ได้รับ ขร. ขอให้ติดต่อโดยตรงที่แผนกประชาสัมพันธ์ หรือจดหมายถึงผู้จัดการข่าวรามคำแหง

ภาพโดย บุคนธ วัตรธาว
ข่าวโดย ฉันทา วิวัฒน์วรินทร์

เปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสกระบวนวิชาในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2523 วันที่ 9 เมษายน 2523 วาระที่ 21.3 ที่ประชุมมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์เปลี่ยนชื่อและรหัสกระบวนวิชา ใน

อ่านต่อหน้า 8

ฉบับนี้มีอะไร

- คำกล่าวปฐมฤกษ์ ของ อสภ. หน้า 3
- ถกนิตยคุณใหม่ หน้า 4
- ข่าวกระบวนวิชา หน้า 5-6
- ปัญหา นศ. หน้า 7

การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ

ตามที่ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ตามหลักสูตร กระบวนวิชา EN 101 และ EN 102 นั้น ปรากฏว่า มีนักศึกษาจำนวนมากไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปนั้น คือ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และลงทะเบียนวิชา EN 101 ไว้แล้ว
3. สมัครสอบและชำระเงินตามระเบียบ
4. ไม่เคยสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษนี้มาก่อน (มีสิทธิ์สอบเพียงคนละครั้ง)

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ก่อนปี 2523 และยังไม่สอบผ่านทั้ง EN 101 และ EN 102 ก็มีสิทธิ์สอบเพียงครั้งเดียวในภาค 1/2523

ที่นักศึกษาส่วนมากไม่เข้าใจก็คือ คณะมนุษยศาสตร์ต้องการสอบเทียบเฉพาะผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้วจากสถาบันอื่น ที่มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีก นักศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จึงไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเทียบความรู้นี้ แม้แต่อนุปริญญาก็ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย

สุพจน์ สมรรโกไท

กองบรรณาธิการข่าวรามคำแหง

กีฬา สภาอาจารย์

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสภาอาจารย์ ในวันที่ 30 มิถุนายน - 22 สิงหาคม 2523

ในกีฬาประเภท

- ป่าเป้า แข่งขันเวลา 12.00 น. ทั้งชาย-หญิง
- วอลเลย์บอล แข่งขันเวลา 15.30 น.
- บาสเกตบอล แข่งขันเวลา 15.30 น.
- แบดมินตัน แข่งขันเวลา 12.00 น. ทั้งชาย-หญิง
- กวีฬา
- ชิงชนะเลิศฟุตบอล

22 ส.ค. 23

รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ตัวแทนคณะของท่าน

ฝ่ายกิจกรรมสภาอาจารย์

ทุนการศึกษา

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523 โดยให้แม่ผู้ที่ยื่นคดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับทุนด้วย นั้น

บัดนี้ ธนาคารได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนของธนาคารในส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี นศ. จาก ม.ร. ได้รับทุนคือ นายพนิจ เสาวภาคย์ นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เป็นผู้ได้รับทุน

ชมรมนิติศาสตร์

ชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด

ตำราออกใหม่

เลขพิมพ์	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ผู้แต่ง	ราคา	ค่าส่ง
2382	BI 251	พันธุศาสตร์	อ.สุกัญญา พงษ์ารชชาติ และคณะ	21.-	5.-
2398	EC 433 (S)	วิธีการเชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน	ผศ.ดร.ธรรมบุญ ไสภารัตน์	23.-	5.-
2331	HI 222	คำบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2	ผศ.วิไลเดชา บุรณศิริ และคณะ	25.-	5.-
23125	PC 103 (H)	คู่มือจิตวิทยาทั่วไป	คณะอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา	12.-	4.-
2370	SO 230	มนุษย์ในเวทวิทยา	ผศ.สุนทรี สือพิพัฒน์	9.-	4.-

ชำระโดย เงินสด เอ็มทีเอส

นศ. จิตวิทยา

นศ. จิตวิทยา สาขาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว ที่ได้มาพบ ผศ.ศิริพันธ์ เพชรทองคำ เพื่อสำรวจคุณสมบัติว่า จำนวนหน่วยกิตครบพอที่จะออกฝึกปฏิบัติงานในเทอม 1/2523 หรือไม่นั้น บัดนี้ ทางคณะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานฯ ได้พิจารณาอดหย่อนวิชาที่ตกให้อีก 1 วิชา

จึงขอให้ นศ. ที่คิดว่าตนเองไม่สามารถออกฝึกปฏิบัติได้เพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนั้น กลับมาพบ ผศ.จิตรา วสุวานิช ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสม และ อ.สมชัย จิตหมวก ผู้ใดผู้หนึ่ง ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2523

ผศ.จิตรา วสุวานิช

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

ชมรมวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

"ชมรมวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฯ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2523 ณ ที่ทำการชมรมฯ ชั้นล่าง ตึกศรีสังขนาลัย พร้อมทั้งรูปถ่าย 2 ใบ และบัตรนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ"

ทุนการศึกษา

โดยที่มูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิเห็นว่า การศึกษาทำให้คนมีความรู้ อันจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นส่วนรวมในกาลต่อไป คณะกรรมการมูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา จึงมีมติให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับปีการศึกษา 2523 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลน รวม 5 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ดังนี้

อ่านต่อหน้า 5

รับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2523 นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกขอให้นำรูปถ่าย 1 ใบ พร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา ไปสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ชมรมนิติศาสตร์ อาคารรัตนธาร หลังตึกเอ็น. บี. 1 นักศึกษาต่างจังหวัดขอให้จดหมายซองของจำที่อยู่หรือรูปถ่าย 1 รูป ส่งมายังชมรมนิติศาสตร์ ม.ร. ทางชมรมจะส่งบัตรสมาชิกกลับไปยังท่าน

การสั่งซื้อตำราทางไปรษณีย์

1. ผู้ที่ประสงค์จะซื้อตำราทางไปรษณีย์ให้ดูรายชื่อตำราใน ม.ร. 30 สำหรับผู้ไม่มี ม.ร. 30 ให้สั่งซื้อได้ที่แผนกส่งจอง ในราคาเล่มละ 7.- บาท (รวมค่าส่งเรียบร้อยแล้ว)

2. ให้ส่งรายชื่อหนังสือพร้อมขนาดดีและตัวแลกเงินทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนามของ หัวหน้าฝ่ายตำราฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสั่งจ่ายไปด.ร.รามคำแหง พร้อมทั้งระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

3. เมื่อแผนกส่งจองได้รับรายละเอียดการสั่งซื้อแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งไปให้ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ลงทะเบียนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ หากตำราเล่มใดยังไม่พิมพ์เสร็จหรือไม่มีจำหน่าย แผนกส่งจองก็จะแจ้งให้ทราบแต่จะไม่ส่งเงินคืน ทั้งนี้เพราะเมื่อตำราดังกล่าวพิมพ์เสร็จจะจัดส่งทันที

ในกรณีที่ตำราค้างส่งและมีเงินเหลือ ซึ่งทางแผนกส่งจองได้พิจารณาเห็นว่าการพิมพ์ตำราดังกล่าวจะไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาใน ๆ แผนกส่งจองจะส่งไปรษณีย์บัตรแจ้งให้นักศึกษามาปิดบัญชีในวันเวลาที่กำหนด (ประมาณระยะเวลาที่มีการสอบ) หากเกินกำหนดเวลาและยังไม่มาติดต่อที่แผนกส่งจอง ฝ่ายตำราฯจะปิดบัญชีและนำเงินที่เหลือส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าหากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะส่งจองตำราต่อ นักศึกษาจะต้องแจ้งให้แผนกส่งจองทราบอย่างช้าในวันสุดท้ายของการปิดบัญชี ทั้งนี้เพื่อจะได้โอนเงินไปดำเนินการต่อไป มิฉะนั้นหากไม่มีการติดต่อใด ๆ แผนกส่งจองจะถือว่า นักศึกษาละสิทธิในเงินดังกล่าว และก็จะดำเนินการส่งเงินเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

กรณีที่ส่งตำราผิดชื่อเรื่อง หรือมีปัญหาอื่นใดอันเกี่ยวกับการส่งจองตำราทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อได้ที่หัวหน้าแผนกส่งจอง ชั้นล่างอาคารศรีสังขนาลัย

แผนกส่งจอง ๗๓.

ทุนการศึกษา

ด้วยธนาคารไทยทุน จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ 1 ทุน 2,500.- บาท
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ทุน 2,500.- บาท
- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523

1. คุณสมบัติ

นักศึกษาที่สมัครขอ ทุน จะต้องมี เกรดจี

อ่านต่อหน้า 6

คำกล่าวปฐมนิเทศ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 มิถุนายน 2523



นักศึกษาใหม่ ที่รักทุกคน

บัดนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งมีจำนวน 103,389 คนได้ผ่านการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การที่นักศึกษาได้เสียสละทั้งเงินทองและเวลาอันมีค่าไปสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า ทุกคนมีจุดประสงค์ตรงกันอยู่อย่างหนึ่ง คือต้องการศึกษาหาความรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ความรู้ในการเพิ่มพูนวิถะฐานะหรือประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า

แต่นักศึกษาจะบรรลุจุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ ก็ย่อมแล้วแต่ความอุสาหะพากเพียรของแต่ละคน ระยะเวลาจากนี้ไปจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครมีความตั้งใจจริงมากน้อยเพียงใด บางคนอาจจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพราะเห็นเพื่อน ๆ สมัครกัน และก็ไม่มีการสอบคัดเลือกเสียด้วย ในขั้นแรกนี้จะเห็นว่า การเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงดูเป็นเรื่องง่าย ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก ไปสมัครตอนเช้าพอใกล้ ๆ เย็นก็จะผ่านชั้นตอนต่าง ๆ ไปได้จนหมดสิ้น แต่เวลาเรียนจริง นักศึกษาจะพบว่ามีความยากเย็นและต้องใช้วิริยะอุสาหะพอสมควรทีเดียว

ทางฝ่ายคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักศึกษา มีความภูมิใจที่ได้รับทราบด้วยความยินดีว่า ศิษย์ของเราผู้จบไปแล้วสองหมื่นเศษ ได้ไปประกอบอาชีพในที่ต่าง ๆ กัน และได้รับการต้อนรับจากวงการของทางราชการและธุรกิจของเอกชนด้วยดีพอสมควร ทั้งนี้ ก็ด้วยการกวาดต้อนในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั่นเอง บรรดาอาจารย์ทั้งหลายได้ทำหน้าที่เป็นตะแกรงคอยร่อนให้ติดเฉพาะผู้ที่มีความรู้ดีพอสมควรซึ่งเปรียบได้กับก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดโต ๆ ส่วนผู้ที่ยังมีความรู้ไม่ดีพอซึ่งเปรียบเสมือนทรายเม็ดเล็ก ๆ เราก็ปล่อยให้ลอดช่องไป ด้วยการกรองอย่างรอบคอบและเป็นธรรมของอาจารย์ ศิษย์ของเราจึงได้รับการต้อนรับจากสังคมเช่นนั้น ฉะนั้น ถ้านักศึกษาผู้ใดเกรงว่าจะศึกษาไม่สำเร็จ ก็มีทางแก้ไขอยู่ทางเดียว ก็คือต้องให้เวลาแก่บทเรียนให้มากพอเพียง และต้องเอาใจใส่จดจ่ออยู่อย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาควรทำตามพุทธภาษิตซึ่งเราได้ัญเชิญไว้ประจำมหาวิทยาลัยนี้ คือ "อดทนที่ อดทนในมา" ตนของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเอง เราบอกได้แต่เพียงว่า งบประมาณปีถัดจากมหาวิทยาลัยนี้ไปแล้วมีเป็นจำนวนมาก แต่คนเรียนไม่จบก็มีจำนวนมากเหมือนกัน การศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนี้จึงขึ้นอยู่กับการบังคับตนเองเป็นสำคัญ ถ้าเรายังบังคับกั กาย บังคับใจ ของเราไม่ได้ ก็เป็นการยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

นักศึกษาปีหนึ่งเริ่มต้นด้วยการเสียเปรียบรุ่นพี่ที่แล้วบ้าง คือรุ่นพี่ที่แล้วเข้ามาแสนเศษ เราสามารถจัดให้การศึกษาแก่เขาได้ตั้งแต่วันเปิดเรียนภาคแรก โดยจัดให้เรียนเท่าเทียมกับนักศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 ความจริงเราก็ได้เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเต็มที่มาตั้งแต่ต้นปี 2522 แต่การทำงานของเรายังต้องประสบกับอุปสรรคมากมายเหลือเกิน เวลาทั้งหมดไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดกว่าเราจะได้ที่ดินมาผืนหนึ่ง กว่าจะจัดการประกวดราคาก่อสร้างและส่งผู้รับเหมาเข้าไปทำงานได้ก็เข้าเดือนกุมภาพันธ์เสียแล้ว ฉะนั้น ในภาคแรกนี้ นักศึกษาทั้งหลายจึงไม่สามารถไปเข้าชั้นเรียนได้เหมือนรุ่นพี่ที่แล้ว เพราะสถานที่ที่ห้วหมากก็มีนักศึกษาแออัดกันมากมาย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้หาทางช่วยเหลือนักศึกษา โดยจัดพิมพ์ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ไว้อย่างพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาได้ซื้อหาไปดูพลาง ๆ ก่อน ได้จัดบรรยายทางวิทยุสถานีต่าง ๆ สำหรับผู้อยู่ในกรุงเทพฯ และ จัดโครงการอาจารย์สัญญาให้ในต่างจังหวัดถึง 12 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ถ่ายทอดการบรรยายให้อีกวันละ 4 ชั่วโมงตอนบ่าย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกสัปดาห์ จึงหวังว่ามาตรการเหล่านี้คงช่วยให้นักศึกษา มีความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ใคร่ขอฝากคำขวัญสำคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ 4 คำให้นักศึกษาจดจำไว้ และขอให้ยึดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจและศรัทธาแก่ตัวนักศึกษาเอง คำขวัญนั้นคือ รู้จักกอบกู้ ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน ถนนคุณชาติ นักศึกษาคงสังเกตเห็นคำขวัญนี้ที่มหาวิทยาลัยมาบ้างแล้ว ถ้าใครหลงลืมก็ขอให้ตั้งใจจดจำเสียใหม่ จะช่วยบังคับใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในวิถิทางที่ควรตลอดเวลา นอกจากนี้ขอให้ให้นักศึกษาจงรู้จักรักษาระเบียบวินัย แต่งกายให้เรียบร้อย และช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อไปมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยของเรา มีความสะอาดเป็นที่เจริญตาแก่ผู้พบเห็น ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยของเรามีนักศึกษามากที่สุดในโลกเวลานี้ ถ้านักศึกษาช่วยกันประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีงาม ก็เท่ากับเป็นการช่วยบรรเทาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไว้ เท่าที่ผ่านมามีนักศึกษาเพียงจำนวนไม่กี่คน ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม นำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย บุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายภาพพจน์อันดีของมหาวิทยาลัย เราทั้งหลายจึงไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างและไม่ควรคบหาสมาคมด้วย

อนึ่ง ใคร่ขอถือโอกาสนี้ชี้แจงข่าวที่มีผู้สงสัยว่ามีการคอร์รัปชันที่วิทยาเขตซึ่งกำลังสร้างใหม่ ที่ทุ่งเศรษฐี เขตพระโขนง นั้น ขอชี้แจงว่าที่ดินที่กำลังก่อสร้างวิทยาเขตอยู่ในขณะนี้เป็นที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากบุคคลกลุ่มหนึ่ง โดยมิได้เสียค่าตอบแทนแต่ประการใด และในการคัดเลือกที่ดินที่ผู้บริจาคด้วยก็หลายแปลงกัน มหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะละครั้งมีจำนวน 7 คน เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ดินแปลงใดอยู่ไกลเกินไป บางแปลงก็กินข้าวและน้ำท่วมอยู่ จึงได้เลือกที่ดินแปลงที่วกทะเลสาบกว่าแปลงอื่นๆ เพราะอยู่ไม่ไกลนัก และสามารถสร้างอาคารก่อสร้างได้โดยสะดวก การก่อสร้างซึ่งกำลังทำอยู่แต่ละอย่างก็มีการประกวดราคาตามระเบียบราชการ เว้นแต่การก่อสร้างอาคารซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกช่างที่ 1 รักษาพระองค์ จัดสร้างให้โดยไม่คิดค่าใดและไม่ต้องเสียภาษี ถนนที่ก่อสร้างทุกสายอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัย สำหรับบริเวณนี้ยังมีที่ดินดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ฉะนั้น ตามที่ผู้กล่าวหาว่าเกิดการคอร์รัปชันที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่เป็นความจริง เป็นการกล่าวที่จงใจจะให้มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเสียหาย จึงขอชี้แจงเพื่อให้ทราบทั่วกันด้วย หากผู้ใดมีหลักฐานการทุจริตอย่างใด ขอให้เข้าไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชันได้ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตพร้อมที่จะให้สอบสวนได้ทุกเมื่อ

ท้ายที่สุดนี้ในนามมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ จะคิดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบที่ควร ขอให้สมจำนงหมายในสิ่งนั้น จงทุกประการ

สวัสดิ์

ลูกพ่อขุนคนใหม่

เรื่อง ดิมา - จอห์น
ภาพ วรพงศ์

103,399 คน คือจำนวนนักศึกษาใหม่ของรามคำแหง ในปีนี้ จำนวนนี้อาจจะน้อยไปจากความคาดหมายของชาวรามคำแหงอยู่บ้าง และเป็นธรรมเนียมของชาวรามคำแหงทุกปีที่จะต้องคุยกับนักศึกษาใหม่ เพื่อทำผู้อ่านจะได้รู้จักกับบางส่วนของนักศึกษาใหม่ ซึ่งเราได้พบกับเขาและเขาเหล่านั้นเมื่อปลายวันสุดท้ายของการรับสมัครที่อาคารโรงละคร ชั้น 5

"อยากได้ความเป็นกันเองและอบอุ่นใจ"



น.ส.เบญจวรรณ โอฬาร อายุ 18 ปี สมัคร เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ รหัสประจำตัว 23704688 จบ ม.ศ.5 จาก ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

สมัครเรียนรามเพราะพลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดว่าปีหน้าจะสอบเข้าใหม่ แต่ก็ไม่ได้แน่จะเข้าเรียนแล้วสนุกก็จะเรียนรามต่อ รู้สึกดีใจที่เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ คุณพ่อก็เป็นลูกพ่อขุนฯเหมือนกัน คือเป็นชาวสุโขทัย เราเคยไปเที่ยวที่นั่นและกราบไหว้พ่อขุนอยู่เสมอ เรื่องการไม่เรียนที่วิทยาเขต ถ้าสอนเหมือนที่หัวหมากก็คงไม่มีปัญหา ระหว่างที่ยังไม่เปิดเรียนจะฟังการบรรยายจากวิทยุและโทรทัศน์ สำหรับภาพพจน์ของ ม.ร. เธอให้ความเห็นว่า ที่นี้มีคนมาก ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคน คงไม่เกี่ยวกับสถาบัน ที่ว่าปีนี้สมัครเรียนรามกันน้อย คงเป็นเพราะวิทยาลัยเอกชนเปิดกันมาก คนมีเงินน้อยก็ชอบเลือกที่มีคนเรียนน้อย ๆ โอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์มีมากกว่า ในฐานะที่เป็นนักศึกษาใหม่ อยากได้ความเป็นกันเองและอบอุ่นใจอย่างวันมาสมัคร และจะมาร่วมงานรับเพื่อนใหม่ในวันที่ 3 ก.ค. 23 อย่างแน่นอน

"ไม่อยากให้รามฯปิด"

นายพิภพ จาริกภกรณ์ อายุ 33 ปี สัตวแพทย์ จากฟาร์มโคคมไทย-เดนมาร์กวมเหล็กสระบุรี สมัคร เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์



รหัสประจำตัว 23704656

สาเหตุที่มาเรียนรามเพราะต้องการหาความรู้พิเศษ เพื่อใช้ในการทำงาน จึงไม่เห็นด้วยหากรามคำแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยปิด เพราะมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชามีส่วนช่วยให้คนที่ทำงานแล้วมีโอกาสหาความรู้ด้านอื่น ๆ มาเสริมให้งานที่ทำอยู่ดีขึ้น การไปเรียนที่วิทยาเขตอาจมีปัญหาบ้าง เพราะผมสะดวกจะมาเรียนที่หัวหมากมากกว่า ส่วนการเรียนด้วยตนเอง คงต้องอาศัยเพื่อนฝูงที่จบด้านนี้ช่วยติวให้ และจะดูตำราเป็นหลัก พร้อมทั้งฟังคำบรรยายจากวิทยุ คงจะต้องใช้เวลาเรียนถึง 8 ปี เหตุที่คนมาสมัครเรียนรามกันน้อย คงเป็นเพราะ ม.ศ.โขทัย เปิดในปีนี้ สำหรับภาพพจน์ของ ม.ร. จากหน้า น.ส.พ. ผมเชื่อว่ามีความจริงอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงคนส่วนน้อยที่ประพฤติเช่นนั้น

"เป็นลูกพ่อขุนมีคุณค่าขึ้น"



น.ส.สุรวิรัตน์ ล้อมสินทรัพย์ อายุ 19 ปี จบ ปวช. จากตรุณพิทยาคมชยการ สาขาการขายสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ รหัสประจำตัว 23626305

ที่มาสมัครเรียนรามเพราะผู้ปกครองอยากให้เรียนต่อและตัวเองคิดว่าเรียนด้วยแล้วหางานทำก็เหมือนกัน ตอนมาสมัครรู้สึกตื่นเต้นและกลัวนิดหน่อย เพราะได้อ่านข่าวจาก น.ส.พ. และเคยฟังข่าวลือ จึงต้องมาสมัครกับเพื่อน รู้สึกว่าการบริการของมหาวิทยาลัยอยู่ในขั้นดี เสียแต่ต้องเดินมากไปหน่อย ใช้เวลาในการสมัครเกือบ 3 ชั่วโมง เรื่องไปเรียนที่วิทยาเขต ถ้าให้ไปเรียนก็ต้องไป ตัวเองเคยเป็นรุ่นแรกของเขาอยู่เรื่อย ๆ เลยเฉย ๆ การเรียนด้วยตัวเองจะฟังการบรรยายจากวิทยุ สำหรับจำนวนนักศึกษาในปีนี้นั้น เธอว่ามันน้อยไปหรือจะ คงเป็นเพราะบางคนได้งานทำและอีกหลายคนหันไปเรียนวิชาชีพหรือเข้าวิทยาลัยเอกชนมากกว่า คิดว่าข่าวจาก น.ส.พ. คงไม่มีผลเท่าไร สำหรับตัวนักศึกษา แต่อาจจะมีส่วนสำหรับผู้ปกครองบางคนที่ไม่อยากให้ลูกหลานมาเรียน ส่วนข่าว นศ. มัชรักนั้น เป็นเรื่องนานาจิตตังค์ สำหรับตัวเองถ้ามีแฟนนั่งคุยกันเฉย ๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเกินเลยกว่านั้นก็อาจคนอื่น ในฐานะที่เป็นลูกพ่อขุนฯ เธอบอกว่า "รู้สึกว่าคุณค่าขึ้นนะ"

"ชายข้าวต้มผัดเรียนราม"

พลว. สุรศักดิ์ สุขศักดิ์ อายุ 22 ปี จบปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคคอนเมือง ปัจจุบันทำงานที่กองร้อย เสนารักษ์ รพ. พระมงกุฎ สมัครเรียนคณะศึกษาศาสตร์



รหัสประจำตัว 23417443 เพิ่งตัดสินใจสมัครในวันสุดท้าย เพราะตอนแรกไม่ชอบรามเลย แต่มาคิดดูตัวเองระดับนี้ไม่มีอะไร และไม่มีทางไป เลยมาสมัครเพื่อหาความก้าวหน้า ที่ไม่ชอบรามในตอนแรก เพราะเห็นคนจบกันน้อย กะไว้ว่าจะใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง - 4 ปีครึ่ง มีโอกาสมาเรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น คงต้องอาศัยตำราเป็นหลักเรื่องทุนการศึกษาต้องหาเงินเรียนเอง มีรายได้พิเศษจากการทำข้าวต้มผัดขาย เรื่องคนมาสมัครน้อยเป็นเพราะความไม่มั่นใจ คือรามเข้าง่ายแต่จบยากที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองจะหันไปเรียนวิทยาลัยเอกชนข่าวจาก น.ส.พ. อาจมีส่วนแต่ก็น้อยมาก เป็นนักศึกษารามฯ แล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก ต่อไปคงจะไม่มีใครมาเหยียดผมได้อีกแล้ว

"คนที่ทำไปคงไม่มีสามัญชนักของนส."



น.ส.กรรณิการ์ วสุเทพ อายุ 22 ปี จบม.ศ.5 จากอุดรธานี สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ รหัสประจำตัว 23247360 เป็นปริญญาที่สอง เพิ่งจบรัฐศาสตร์ Plan C เมื่อ

ภาคฤดูร้อน เห็นว่าผู้หญิงเรียนรัฐศาสตร์ โอกาสหางานมากกว่าผู้ชาย เลยมาเรียนบัญชี เพื่อจะได้หางานได้ง่ายขึ้น ทางคณะเทียบหน่วยกิตให้ประมาณ 43

หน่วยกิต คงต้องใช้เวลาเรียนอีก 3 ปีครึ่ง เมื่อถามถึงข่าวในหน้า น.ส.พ. เธอบอกว่ารู้สึกเสียใจที่คนกลุ่มน้อยทำให้คนทั่วไปมองรามฯไม่ดีไปหมด อยากให้คนเหล่านี้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเสีย หรือไม่ก็ให้ลาออกจากรามฯ เรื่องข่าว นศ. มัชรัก นั้น เห็นว่าตอนแรกตกใจมาก ไม่อยากเชื่อเลย คิดว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้น คงไม่มีสามัญสำนึกในการเป็นนักศึกษาเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะข่าวนี้ทำให้ผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกหลานมาเรียนที่ราม ในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษาเก่า อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงการบริหารในเรื่องตำราให้ออกเร็วกว่านี้

"เป็นเรื่องธรรมดาของ น.ส.พ."

นายมาตย์ ชนิการ์ อายุ 22 ปี สำเร็จ ปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สมัครเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกโสตฯ ปีที่แล้วเคยสมัครเรียน คณะรัฐ



ศาสตร์ แต่เนื่องจากยังทำงานอยู่ เลยไม่มีโอกาสมาเรียน จึงได้ลาออกจากคณะรัฐศาสตร์ แล้วสมัครใหม่ปีนี้ตั้งใจจะเรียนอย่างจริงจังจึงให้จบภายใน 4 ปีให้ได้อนาคตอยากทำงานด้านแนะแนวหรือประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดเรียนแล้วจะไปเรียนที่วิทยาเขตอย่างแน่นอน ส่วนขณะนี้ก็จะฟังการบรรยายจากวิทยุและโทรทัศน์ จากการที่เคยเป็นนักศึกษา ม.ร. มาก่อน เห็นว่า รามคำแหงมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนคือมีที่เรียนน้อย ตัวเองมาแล้วไม่เคยมีที่นั่ง ทำให้เบียดสำหรับข่าวเกี่ยวกับ ม.ร. ในหน้า น.ส.พ. นั้น เขาให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดาของ น.ส.พ. ที่จะเสนอข่าวในลักษณะเช่นนี้

"เชื่อว่ามันเพี้ย 50%"



นายนิกร ศรีสุรพงษ์ อายุ 32 ปี จบปริญญาตรี จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับ การจำหน่ายยารักษาโรค

เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะทำให้ทันสมัย ผมประกอบธุรกิจแบบนี้ต้องรู้กฎหมายหน่อยครับ การมาเรียนคงไม่มีเวลามาเรียน แต่จะให้น้องชายติวให้ ดูตำราเองและฟังการบรรยายจากโทรทัศน์ คิดว่าจะต้องใช้เวลา 5-6 ปี จึงจะจบ เรื่องคนมาสมัครน้อย อาจเป็นเพราะไม่เรียนที่ม.ศ.โขทัยกัน คิดว่าข่าวเรื่องมาเพี้ยคงไม่มีส่วนทำให้คนไม่กล้ามาเรียนรามฯ แต่ตัวผมเองเชื่อว่าข่าวจาก น.ส.พ. เรื่องมาเพี้ยว่าเป็นความจริง 50% เพราะไม่มีมูลคงไม่มีข่าว

"ข่าว น.ส.พ. เป็นเรื่องการโจมตี"



ร.ต.อ.ห้วง ดวงกลาง อายุ 40 ปี เป็นตำรวจพลร่มอยู่ที่ค่ายนครสวรรค์ หวังหัน สมัครเรียนนิติศาสตร์ เพราะอาชีพตำรวจต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย อยากให้อ่านต่อหน้า 15

ข่าวกระบวนวิชา

TH 101

หมายเลขกำกับพิมพ์ 22350

LS 243

LS 244

ชื่อวิชา ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
วัน เวลา และสถานที่บรรยาย จัดบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เนื้อหาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย เช่น เรื่อง คำ การสร้างคำ ประโยค การสร้างประโยค การอ่าน การสะกด การเว้นวรรค การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน วลี และศึกษาหนังสืออ่านนอกเวลา อีก 1 เล่ม
ค่าเล่าเรียน ใช้ตำรา 3 เล่ม คือ

1. ลักษณะภาษาไทย ของ ศ.ดร. บรรจบ พันธุเมธา
2. การใช้ภาษาไทย ของ ผศ. ประทีป วาทิกินกร
3. ภาษภพพจนานุกรม ของ ศ. ธาเนศ ปรัชญ์ชัย

เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา

ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบปรนัยส่วน จำนวน 140 ข้อ แยกเป็น ลักษณะภาษาไทย 60 ข้อ, การใช้ภาษาไทย 60 ข้อ, ภาษากฎหมายไทย 20 ข้อ
วัน เวลาสอบ 30 ตุลาคม 2523 เวลา 16.30-19.00 น. รวมเวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มีปัญหาจะติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ที่ตึกที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 ผศ.ดร.นิธยา กาญจนวรรณ ห้อง 523
 ผศ.ประทีป วาทิกินกร ห้อง 505
 ผศ.เสาวลักษณ์ อนันตพานิช ห้อง 517

ผศ.เสาวลักษณ์ อนันตพานิช

BI 103

ชื่อกระบวนวิชา ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology) 3 หน่วยกิต
ผู้บรรยาย ผศ.ณพพร ดำรงศิริ อ.กัมพรชัย บุญประกอบ อ.สุตา ศิริลาภานันท์ อ.คำเนต นกแก้ว
เอกสารประจำวิชา ชีววิทยาเบื้องต้น โดย รศ. พินิจ รื่นเรือง และ ผศ.ณพพร ดำรงศิริ

กำหนดวันสอบ วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2523 เวลา 16.30 - 18.30 น.

ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบประมาณ 120 ข้อ

ลักษณะการบรรยาย เนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2523 นี้ มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่เรียน จึงกำหนดให้มีการบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียง (ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และบรรยายสรุปทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างเวลา 15.00 - 15.55 น. ตามกำหนดวันที และหัวข้อการสอบต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2523

- ชรรษาชีวิตของชีวิต
- กำเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2523

- การจัดระเบียบของชีวิต

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2523

- การพัฒนารูปแบบของเซลล์
- การจัดระเบียบระดับสูง
- แหล่งอาศัยและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2523

- หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2523

- กระบวนการทำงานและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2523

- แบบแผนการขยายพันธุ์

ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 16 กันยายน 2523

- ความรู้เบื้องต้นทางพันธุศาสตร์
- การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2523

- การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

หากนักศึกษาประสงค์จะติดต่อกับผู้บรรยาย ติดต่อได้ที่ภาควิชาชีววิทยา ตึกที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นสามและชั้นสี่

ผศ.ณพพร ดำรงศิริ

1. หนังสือประจำวิชาชื่อ "การเลือกหนังสือ" โดย ศาสตราจารย์คุณหญิงจวน อินทรกำแหง มีจำนวนที่ฝ่ายตำรา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ให้นักศึกษาอ่านหนังสือต่อไปนี้ ด้วยความตั้งใจเฉพาะที่

ประเภทที่แก๊งคดี

1. เรื่องบึงหมึกป่าใหญ่ โดย เทพศิริ สุขโสภา
2. เรื่องบ้านชนบท โดย กฤษณา อโศกสิน
3. เรื่องผู้ดี โดย ดอกไม้สด
4. เรื่องจนกว่าเราจะพบกันอีก โดย ศรีบูรพา
5. เรื่องทางออกที่ถูกปิด โดย ไมตรี ลิมปิชาติ

เรื่องที่ 5 เป็นเรื่องสั้น ฉะนั้น ขอให้อ่านเรื่องสั้นของนักเขียนอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนเพื่อเปรียบเทียบกัน คือ มกุฏ อรดี, ภาณุ ไกรลาศ, ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว, วณิช จรุงกิจอนันต์, นิมิตร ภูมิธาวร, มณีฉาย, สิริมา, อภิจักรีน

ประเภทสารคดี

1. เรื่องสายลม-แสงแดด โดย วิลาศ มณีวัต
2. เรื่องพม่าเสียเมือง โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
3. เรื่องบุคควรรวมมือในทัศนะของ ศ. ตั้ววิภังค์
4. เรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว โดย ม.ค.บุญเหลือ เทพสุพรรณ
5. เรื่องวรรณคดีกับชีวิตและการเมือง แปลและเรียบเรียงโดย ธนิต อยู่โพธิ์

3. การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ เวลา 2 1/2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ส.บุญจวน อิมกรักษ์หม

1. อ่านหนังสือประจำวิชา ชื่อ การเลือกหนังสือพิมพ์และวารสาร รหัส 1908 (มีเลขกระบวนวิชาว่า LS 254 ซึ่งเป็นเลขรหัสเดิม ที่บัณฑิตได้เปลี่ยนเป็น LS 244 แล้ว) มีจำนวนที่ฝ่ายตำรา ม.ร.

2. อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. อ่านนิตยสารบันเทิงคดี เฉพาะเรื่องวิเคราะห์ข่าวและวารสารวิชาการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. สตรีสาร 2. ดลนา 3. หญิงไทย 4. พิมพ์ไทย 5. พี อารี 6. สยามรัฐ-สัปดาห์วิจารณ์ 7. พิศนาค 8. บ้านใหม่ 9. ชัยพฤกษ์ 10. กึ่งปีศาจ 11. ชัยคดี 12. ข่าวไทยนิกร 13. กฎหมายปริทัศน์ 14. รัฐศาสตร์ ม.ร. 15. ศิลปากร 16. คุรุปริทัศน์ 17. จิตแพทย์ 18. วารสารรวมคำแหง 19. ชรรวมใจ 20. ราชบัณฑิตยสถาน

4. ข้อเสนอแนะในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน

1. อ่านข่าวเฉพาะหน้าหนึ่ง ขอให้อ่านทุกหน้า ทุกคอลัมน์

2. ศึกษารายการคอลัมน์ต่าง ๆ จำชื่อคอลัมน์ที่น่าสนใจ ชื่อผู้เขียน แนวการเขียน และสาระประโยชน์จากคอลัมน์นั้น ๆ

3. ให้อ่านฉบับย้อนหลังที่ผ่านมาหลาย ๆ เดือน และในรอบปีที่ผ่านมาด้วย เพื่อให้เห็นระดับความเปลี่ยนแปลงหรือความคงที่ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ

4. อ่านด้วยวิจารณญาณเพื่อประเมินค่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ

นิตยสาร - วารสาร

1. อ่านทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังในรอบเดือนและรอบปีที่ผ่านมามีมากที่สุดที่จะทำได้

อ่านต่อหน้า 6

ลูกพ่อขุน

ต่อจากหน้า 4

รวมคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดไปเรื่อย ๆ เพราะให้ออกสแกนบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ อย่างเช่นที่ทำงานมีตำราจรรยาบรรณเรียนรวมอยู่ถึง 40-50 คน การเรียนนั้น เนื่องจากต้องทำงาน คงไม่มีโอกาสมาเรียนประจำที่ ม.ร. ตั้งใจจะเรียนด้วยตนเอง เกี่ยวกับข่าวจาก น.ส.พ. ไม่เชื่อเต็มที่ เพราะลักษณะของปัญหาคนคงจะไม่ประพฤติในทางที่เสื่อมเสีย อาจเป็นเรื่องของการโจมตีในตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่คนทั่วไปคงเชื่อว่าเป็นจริงเลย ทำให้มีคนมาสมัครน้อยลง

"อยากสร้างชื่อเสียงให้ ม.ร."

นายอำนาจ ยืนยง อายุ 20 ปี จบ ม.ศ.5 จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ รหัสประจำตัว 23137089 สาเหตุที่มาเรียนรวมเพราะจะได้เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย โดยจะทำงานเป็นเสมียนที่สำนักงานทนายความของคณะผู้จัด การไปเรียนที่วิทยาลัยไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีบ้านอยู่หน้าวิทยาลัยแล้ว เคยฟังรายการวิทยุของรวมวตั้งแต่สมัยเรียน ม.ศ. ฟังเพื่อตัวก่อนสอบ รู้สึกให้ประโยชน์ดีมาก และรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นลูกพ่อขุนว่า ต้องพยายามเรียนให้จบ และอยากสร้างชื่อเสียงให้ ม.ร. ในโอกาสต่อไป

ทุนการศึกษา

ต่อจากหน้า 2

1. คณะนิติศาสตร์ 1 ทุน
2. คณะบริหารธุรกิจ 1 ทุน
3. คณะมนุษยศาสตร์ 1 ทุน
4. คณะรัฐศาสตร์ 1 ทุน
5. คณะศึกษาศาสตร์ 1 ทุน

นักศึกษาคณะที่ระบุข้างต้น ผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นใบสมัครต่ออธิการบดี ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2523 มูลนิธิได้ติดต่อกับอธิการบดี ขอให้คัดเลือกนักศึกษาที่อื่นใบสมัครขอรับทุน แล้วแจ้งให้มูลนิธิทราบว่า นักศึกษาผู้ใดได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ เพื่อจะได้ติดต่อมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่อไป

หลักเกณฑ์ในการสมัครขอรับทุน มีดังนี้

1. คุณสมบัติ
 - 1.1 นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนจะต้องได้เกรดดีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด และถ้าผลการสอบของนักศึกษาได้เกรดเออยู่ด้วย เกรดเอฟต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด หรือ
 - 1.2 นักศึกษาจะต้องได้เกรดดี โดยไม่ติดเกรด

เอฟ โดยเฉลี่ยจะต้องได้เกรดดีไม่น้อยกว่าปีละ 36 หน่วยกิต

1.3 นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาใด ๆ ในปีการศึกษา 2523

1.4 มีสุขภาพดี

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร

2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมคำแหง หรือใบสมัครขอรับทุนฯ ของมูลนิธิฯ

2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแสดงว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย (ขอจากคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่)

2.3 ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 คูณ 7 ซม. จำนวน 1 ภาพ ลงชื่อ วัน เดือน ปี หลังภาพ

2.4 ใบแสดงผลการศึกษาตลอดการศึกษา

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่านักศึกษายังคงลงทะเบียนเรียนอยู่ โดยถ่ายสำเนาเป็นใบเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลง วันและเวลา การบรรยาย

วิชา MK 403 (เรียนรวม) เปลี่ยนเป็น MK 404 (เรียนรวม) เวลาเรียน TH 12.30-13.20 เปลี่ยนเป็น TH 13.30-14.20

วิชา MK 406 (เรียนรวม) เปลี่ยนเป็น MK 407 (เรียนรวม) เวลาเรียน T 8.30-11.20 เปลี่ยนเป็น SAT 12.30-13.20

เรียนรวมวิชา MK 403 เปลี่ยนเป็น MK 404 (เรียนรวม) เวลาเรียน TH 12.30-13.20 เปลี่ยนเป็น TH 13.30-14.20

เรียนรวมวิชา MK 406 เปลี่ยนเป็น MK 407 (เรียนรวม) เวลาเรียน T 8.30-11.20 เปลี่ยนเป็น SAT 12.30-13.20

ข่าวกระบวนวิชา

TH 101, BI 103, LS 243, LS 244, PC 263, TH 358, LS 381, ED 401, PC 405, ED 407, TH 453

LS 244 ต่อจากหน้า 5

2. ย่นด้วยความคิดวิเคราะห์เพื่อให้รู้จักลักษณะของนิเวศวิทยาและดาวเคราะห์แต่ละอย่างและสามารถเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในลักษณะและคุณค่าของนิเวศวิทยา - วารสาร แต่ฉบับ

5. การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ เวลา 2½ ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ.บุญจวน อิมกรักษ์เม

PC 263

ชื่อวิชา จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
ผู้บรรยาย อ.มุกดา ศรีวงศ์
วัน เวลา สถานที่ อังคาร 11.30-13.20 ณ ECB 501
ขอบเขตของวิชา

1. ความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม
2. วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม
3. ขบวนการเรียนรู้ทางสังคม
4. วัฒนธรรมและชนชั้นทางสังคม
5. ภาษาและการคิดต่อสื่อสาร
6. กลุ่มและสมาชิก
7. ทักษะคิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
8. การโฆษณาชวนเชื่อ
9. ภาวะการเป็นผู้นำ

หนังสืออ่านประกอบ

1. ตำราจิตวิทยาสังคม (PC 263)
 2. ตำราจิตวิทยาสังคมขั้นสูง (PC 363)
 3. จิตวิทยาสังคม โดย ฉลอง ภิมขันธ์
ประจักษ์การพิมพ์ 2521
 4. จิตวิทยาสังคม โดย ไวรซ์ เจียมบรรจง
โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด กรมประชาสงเคราะห์ 2522
 5. Social Psychology โดย John W. Kinch : McGraw-Hill 1973
 6. Social Psychology โดย L. Mann
John Wiley & Sons Australasia PTY. LTD. 1969
- สอบปลายปี ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน ไม่มีคะแนนเก็บ สอบตามตารางสอบ ใน ม.ร. 30

อ.มุกดา ศรีวงศ์

TH 358

ชื่อวิชา วรรณกรรมเอกของไทย
วัน เวลา และสถานที่บรรยาย วันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.20 น. ตึก HOB 204

เนื้อหาวิชา ศึกษาวรรณกรรมเรื่องสุกแตงกวาแผนในแง่วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีวิจารณ์

คำทรา วรรณกรรมเอกของไทย หมายเลขการพิมพ์ 23111 ก่าตั้งอยู่ในระหว่างการพิมพ์

ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ (100 คะแนน)

วัน เวลาสอบ 17 ตุลาคม 2523 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ศ.เสาวลักษณ์ อนันตศาสน์

TH 453

ชื่อวิชา วรรณกรรมรัชกาลที่ 2
วัน เวลา และสถานที่บรรยาย วันพฤหัสบดี เวลา 9.30 - 11.20 น. ตึก EOB 402

เนื้อหาวิชา ศึกษาวรรณกรรมที่เป็นประราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 โดยเน้นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง ปู่เกิด อิทธิพลและคุณค่า

คำทรา วรรณกรรมรัชกาลที่ 2 หมายเลขการพิมพ์ 2366

ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ (100 คะแนน)

วัน เวลาสอบ 4 พฤศจิกายน 2523 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ศ.เสาวลักษณ์ อนันตศาสน์

LS 381

1. หนังสือประจำวิชาชื่อ "วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น" มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ดวงกมล สยามสแควร์

2. ให้อ่านหนังสือตามรายชื่อต่อไปนี้

ก. วรรณกรรมสำหรับเด็ก-ภาษาไทย

1. สามสือเอกเป็นเสือ
2. ไข่ขอลา
3. ไผ่ผยอง
4. เด็กชายคงเข้าเมือง
5. ฉันทน์คือต้นไม้
6. หอยน้ำฝน
7. ปลาตะเพียนหางขาด
8. แมวกับเต่า
9. พญาควางทอง
10. เด็กชายกมลเที่ยวบ้านทุ่ง

ภาษาอังกฤษ

1. Little House by Virginia Lee Burton
2. The Biggest Bear by Lynd Ward
3. Abraham Lincoln by Ingri & Edgar Parin d' Aulaire
4. Mother Goose
5. Where the Wild Things Are by Maurice Sendak

ข. นิยายสำหรับเด็ก เช่น ข้อพิศุขสัตว์ และหนังสือสำหรับเด็กในนิยาย เช่น สตรีสาร

ค. วรรณกรรมสำหรับเด็กวัยรุ่น

1. ไอ้ไทยไปอเมริกา โดย เมืองน้อย ศรีทยา
2. พลายมะลิวัลย์ โดย ธนอม มหาสารยา
3. เรื่องของน้ำพุ
4. ชุดบ้านเด็ก แปลโดย สุคนธรส
5. รัตนาวดี โดย ว.ณ ประมวลมารค
6. ชีวิตคนเทพนิยายของดอกไม้อด โดย สมภพ จันทระประภา
7. จดหมายจางวางหว่า โดย น.ม.ส.
8. ฉันทน์อยู่...ศัตรูที่รัก โดย เกษย์หญิงสุพัฒนา เศษศิริวงศ์ ณ อยุธยา

9. ลูกอีสาน โดย คำพูน บุญทวี

10. เด็กบ้านสวน โดย พ.เนตรวิชัย

3. การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ เวลา 2½ ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ.บุญจวน อิมกรักษ์เม

ED 401

ชื่อวิชา การวางแผนการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Educational Planning)

ผู้บรรยาย อ.นุชนาถ สุนทรพันธุ์
วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 9.30-11.20 น. ตึก PMB 402

เนื้อหาวิชา

1. ลักษณะโดยทั่วไปของการวางแผนการศึกษา - ความหมายของการวางแผนการศึกษา ประวัติการวางแผนการศึกษา และความสำคัญของการวางแผนการศึกษา
2. หลักการและวิธีการในการวางแผนการศึกษา
3. ปัจจัยที่สำคัญในการวางแผนการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
4. ส่วนประกอบที่มีบทบาทสัมพันธ์และเป็นพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประชากร การจัดลำดับความสำคัญและสถิติการศึกษา

5. กระบวนการในการวางแผนการศึกษา
 6. การวางแผนการศึกษาในประเทศไทย
 7. การวางแผนการศึกษาในประเทศในทวีปเอเชีย - สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และอินโดนีเซีย
- การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ ให้เลือกทำ 5 ข้อ

- ### หนังสือประกอบการศึกษา
1. การวางแผนการศึกษาเบื้องต้น ของ นุชนาถ สุนทรพันธุ์
 2. สาระสำคัญของการวางแผนการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ
 3. Educational Planning in the Asia Region. UNESCO Regional Office for Education in Asia, Bangkok, 1975.

อ.นุชนาถ สุนทรพันธุ์

PC 405

ชื่อวิชา แนวความคิดทางจิตวิทยา

ผู้บรรยาย อ.มุกดา ศรีวงศ์
วัน เวลา สถานที่ วันเสาร์ 7.30-9.20 ตึก PMB 401

ขอบเขตของวิชา

1. จุดมุ่งหมายของวิชา PC 405
2. กลุ่มความสัมพันธ์เชื่อมโยง
3. กลุ่มโครงสร้างของจิต
4. กลุ่มหน้าที่ของจิต
5. พฤติกรรมนิยม
6. จิตวิทยาของกลุ่มสัตว์
7. กลุ่มจิตวิเคราะห์

8. มนุษย์นิยมจิตวิทยา
9. แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสติงเงาและการตอบสนอง
10. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสุนนาม
11. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบุคคลิกภาพ

การวัดผล

1. สอบปลายปี ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ 70% ของคะแนนทั้งหมด
2. จัดกลุ่มอภิปรายในชั้นเรียน แล้วเขียนเป็นรายงานส่งภายในเวลาที่อาจารย์กำหนดให้ อีก 30%

วันและเวลาสอบ ตารางสอบใน ม.ร. 30

อ.มุกดา ศรีวงศ์

ED 407

ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียนมัธยม (Legal Aspects of Secondary School Administration)

ผู้บรรยาย ศ.ดร.เรืองศรี ศรีทอง, อ.ธงอรุณ โคตะมะ, อ.อดิษฐ์ ขัติย์กาแหง, อ.นุชนาถ สุนทรพันธุ์

วันเวลาและสถานที่ อังคาร 13.30-15.20 น. ตึก PMB 302

เนื้อหาวิชา เนื้อหาสาระของวิชานี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทุกระดับจะต้องทราบ ดังหัวข้อต่อไปนี้คือ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารราชการและในระหว่างบริหารราชการ
- พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ใน ส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม)
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2520
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 และระเบียบการวัดผลระดับมัธยมศึกษา
- ระเบียบการคลัง การเงิน การพัสดุ และการทำงบประมาณ
- หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ราษฎร์และรัฐบาล)
- ฯลฯ

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 8 ข้อ ให้เลือกทำ 5 ข้อ

หนังสือประกอบการศึกษา

1. พระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาล
2. การบริหารการศึกษา ศ.ภิญโญ สาธร
3. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ดร.พนัส หันนาเดรินทร์
4. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา อ.ชำเลียง และตรีชัย

อ.นุชนาถ สุนทรพันธุ์

ทุนการศึกษา

ต่อจากหน้า 2

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด และถ้าได้เกรดเอฟ จะต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตสะสมทั้งหมด หรือ

1.2 นักศึกษาจะต้องได้เกรดบี โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 36 หน่วยกิต และต้องไม่ติดเกรดเอฟด้วย

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร

ในการศึกษา

1.4 มีความเป็นอยู่ในครอบครัว อยู่ในฐานะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ

1.5 มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ ในปีการศึกษา 2523 นี้

2. หลักฐานที่ต้องแสดงประกอบการขอรับทุน

2.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของธนาคาร

ไทยทุน จำกัด

2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณะบดี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร (ขอจากคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่)

2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 1 รูป ลงชื่อ วัน เดือน ปี หลังรูป

2.4 ใบแสดงผลการสอบ ได้ผลการศึกษา

อ่านต่อหน้า 8

ปัญหา

ถาม 1. ถ้าไม่ลงทะเบียน 4 ภาคเรียนปกติ ภาคต่อไป จะลงทะเบียนอีก จะเรียนต่อได้หรือไม่
 2. ถ้าลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาสอบ ภาคต่อไป ถ้าจะลงทะเบียนอีกจะต้องเสียค่าวิชาสถานภาพหรือไม่
 3. ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปกติ ถ้าจะลงทะเบียนต่อ จะต้องเสียค่าวิชาสถานภาพ 300 บาท ใช่หรือไม่
 4. วิชา AG 103 คืออะไร
 5. ถ้าต้องการส่งชื่อหนังสือทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไร
 6. ม.ร.30 มีเจ้าหน้าที่หรือไม่

221 34103

ตอบ 1. ไม่ได้
 2. ไม่เสีย
 3. ใช่
 4. การเกษตรเบื้องต้น
 5. ส่งความจำนงไปที่หัวหน้าฝ่ายตำรา (ดูใน ขว. ฉบับนี้)
 6. ขณะนี้ ม.ร. 30 มีเจ้าหน้าที่แล้ว

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. ทำไมคอดัชนี "ปัญหาการศึกษา" จึงมีไม่ทุกฉบับ
 2. ถ้าดูหนังสือในกระบวนวิชาที่ต้องเรียนอย่างเดียว โดยไม่ดูหนังสืออื่นประกอบ จะสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่
 3. ที่รามคำแหงมีหน่วยงานรับปรึกษาหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา นอกจากข่าวรามคำแหงหรือไม่

นักศึกษา ม.ร.

ตอบ 1. บางฉบับมีเรื่องอื่นที่ควรให้นักศึกษารับทราบมากกว่าคอดัชนีปัญหาการศึกษา
 2. ได้ แต่ก็อาจมีบางวิชาที่จะต้องมียกข้ออ่านประกอบ
 3. ทุกคณะมีนักแนะแนวการศึกษาประจำคณะอยู่

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. เรียนคณะรัฐศาสตร์ Plan A ไม่เข้าใจ คำว่า วิชาโท วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์
 2. คณะรัฐศาสตร์ Plan A คือสาขาการปกครอง ใช่หรือไม่

นักศึกษา 226 Plan A

ตอบ 1. วิชาโท คือวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 18 หน่วยกิต (Plan A) วิชาเลือกเสรี เลือกวิชาใด ๆ ก็ได้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น EC 103, และในกรณีลงกฎหมายเป็นวิชาโท LA 130 และ LA 230 ให้ออกเว้นวิชา LA 121, LA 122, LA 221, LA 222 จะไม่นับเป็นวิชาเลือกให้) ให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในแต่ละ Plan วิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ เลือกเรียนกระบวนวิชาอื่น ๆ ในคณะรัฐศาสตร์ (ขึ้นต้นด้วย PS) 5 วิชา 15 หน่วยกิต
 2. ใช่

กองบรรณาธิการ

ถาม ลงทะเบียนเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สมัครใน

ภาค 1/2522 แต่ไม่ได้ไปสอบ และภาค 2 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน อยากจะเรียนต่อ จะต้องทำอย่างไร

สุทิน นวลดี

ตอบ ลงทะเบียนตามปกติในภาค 1/2523 (23 ก.ค.- 7 ส.ค. 2523) โดยเสียค่าวิชาสถานภาพเพิ่มอีก 150 บาท

กองบรรณาธิการ

ถาม การลงทะเบียนเพื่อสอบเทียบภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ของคณะมนุษยศาสตร์ ตามที่ได้ลงขร. ไปนั้น จะสมัครทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

นักศึกษา ม.ร.

ตอบ ไม่ได้ แต่ นศ. มอบเงินให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนตามกำหนดเวลาได้

กองบรรณาธิการ

ถาม ถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่ให้ส่งข่าวรามคำแหงไปที่อยู่ใหม่ ทางโทรศัพท์จะทำได้หรือไม่

นักศึกษารามคำแหง

ตอบ ได้ เบอร์ 3142122-9 ต่อ 164 หรือ 3141352

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. นักศึกษาที่สมัครเข้าปี 2523 มีความประสงค์จะย้ายคณะ จะดำเนินการตอนนี้ได้หรือไม่
 2. มีขั้นตอนการย้ายคณะอย่างไรบ้าง
 3. ถ้ายังย้ายไม่ได้ จะย้ายได้เมื่อใด

นักศึกษาใหม่

ตอบ 1. ไม่ได้ ต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ
 2.-3. ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบสำหรับนักศึกษาใหม่จะย้ายคณะได้ประมาณเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2524

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมมีความประสงค์จะซื้อข้อสอบเก่าของชั้นปีที่ 1 ทุกวิชา เพื่อเป็นแนวการเรียน ราคาประมาณเท่าไร

ส.ต.ศ.พิน คงแก้ว

ตอบ มหาวิทยาลัยไม่มีข้อสอบขาย ที่เห็นวางขายนั้นเป็นการดำเนินงานของเอกชน ทางอาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในภาคฤดูร้อน ทางมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้นักเรียนสอบปรนัยออกไปได้ ลองติดต่อหาคนรู้จักที่สอบวิชาชั้นปีที่ 1 ในภาคฤดูร้อน/2522 อาจจะได้บ้าง ทางกองบรรณาธิการไม่ได้เก็บเอาไว้เลย

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมลงทะเบียนเรียนและสอบในภาค 1/2522 และภาค 2/2522 ทั้งสิ้น 8 วิชา รวม 23 หน่วยกิต ได้เกรด G ทั้งหมด จะขอทุนประเภทเรียนดีได้หรือไม่ ถ้ามีจำนวนจำกัดจะไม่ขอ เพื่อให้คนอื่นที่ขอลดลงมา

น.พ.ประวิทย์ หาเวียงศรี

ตอบ ทุนของมหาวิทยาลัยมีพอสรุปได้ดังนี้
 1. ทุนของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ทุนประเภทเรียนดี ประเภททัศน และการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 2. ทุนของเอกชน

ทุนของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจัดสรรให้สำหรับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยให้ความเหมาะสม ถ้ามีผู้ขอมากก็จะใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยทุนเรียนดีสำหรับผู้ที่ได้เกรด G ครั้งหนึ่ง และจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และสำหรับทุนทัศนก็ดูจากสภาพความเป็นอยู่

ม.ร.0601.033.0332/2523.10.09 [007-008]

และผู้ปกครองว่าไม่สามารถจะส่งเสียได้เท่าที่ควร สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม นั้น จะให้สำหรับผู้ที่ได้เกรด G ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต 5 วิชา ซึ่งจะได้ทุกคน

ส่วนทุนของเอกชนก็มีมาก เช่น ทุนธนาคาร ทุนจากมูลนิธิ ซึ่งก็มีอยู่เป็นประจำ ซึ่งก็ต้องมีการคัดเลือกตามความเหมาะสมเช่นเดียวกัน

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. ตามหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย กำหนดว่า วิชา TH 321, TH 343, LT 332, TH 423, Th 445 ให้เลือก 3 วิชา ทาวิชา LT 332 ไม่พบใน ม.ร. 30 อยากทราบว่าที่ถูกต้องคือวิชา LT 332 (โครงสร้างภาษาไทย) ใช่หรือไม่

2. วิชาโทวิชาผลการศึกษาวิชาบังคับคือ MR 304, MR 311, MR 312, MR 371, MR 403 ถูกต้องหรือไม่

214 14739

ตอบ 1. ใช่
 2. ถูกต้อง

กองบรรณาธิการ

ถาม คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดวิชาเอกศึกษาศาสตร์ขึ้นใหม่ นักศึกษาปี 22 จะสามารถเปลี่ยนสาขาเป็นเอกศึกษาศาสตร์ได้หรือไม่

นักศึกษา 224

ตอบ ได้

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. เรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์ จะลงภาษาต่างประเทศอื่น ๆ แทนภาษาอังกฤษได้หรือไม่

2. ในระหว่างปี 2, 3 และ 4 จะไม่ลงวิชาภาษาต่างประเทศเลย โดยจะไม่ลงตอนท้ายเช่นภาคฤดูร้อนปีที่ 4 ได้หรือไม่

223 40174

ตอบ 1. ได้
 2. ได้

กองบรรณาธิการ

ถาม ในหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์วิชาเอกอังกฤษ เรียกว่า LA 250 ไปตามทีหอสมุด บอกว่า ไม่มีตำรา มีแต่ LA 251 วิชา LA 250 คืออะไร

นักศึกษา 223

ตอบ วิชา LA 250 ไม่มีในหลักสูตร มีแต่ LA 251 คือ ENGLISH PHONETICS การออกเสียงภาษาอังกฤษ

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. สมัครเข้าเรียนปี 22 ภาค 1 ได้ G 5 วิชา 15 หน่วยกิต ภาค 2 ได้ G 2 ตัว 6 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนได้ G 2 วิชา 6 หน่วยกิต รวม 9 วิชา 27 หน่วยกิต จากหน่วยกิตทั้งหมด 45 หน่วยกิต จะมีสิทธิ์ขอรับทุนเรียนดีได้หรือไม่

2. เมื่อภาคฤดูร้อนปี 2522 ลงทะเบียนวิชา GM 103 ไว้ เป็นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 4 แต่ที่คณะบอกใช้ไม่ได้ และไม่ได้บอกเลิก ถ้าสอบวิชานี้ได้ จะคิดเป็น 147 หน่วยกิตตอนจบหรือไม่

221 33629

ตอบ 1. มีสิทธิ์ขอรับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยและในภาค 1/2523 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน
 2. ใช้เป็นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 4 ได้ สำหรับนักศึกษา ปี 2523 เป็นต้นไป จึงใช้ไม่ได้ ต้องใช้เฉพาะวิชากฎหมาย

กองบรรณาธิการ

อ่านต่อหน้า 8

